
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 

วันพุธท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕64  เวลา 14.00 น.   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายนิรันดร  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
4.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
5.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
7.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
12.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
13.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง       
14.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
15.นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง
16.นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
17.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
18.นายอรรถพล  พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
19.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
20.นายอดุลย นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย 
21.นายเสนาะ ยมหา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บานคาย 
22.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานฉาง 
23.นายโกวิทย เหลือลน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
24.นายธนนรินทร สุขใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
25.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
26.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
27.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม   
1.นายเดชาธร            รูปเลขา           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
   (ลาปวย) 
2.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
   (ลาปวย) 

      
3.นายมนัส… 
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3.นายมนัส สมศักดิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
   (ลากิจ) 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต  พฤกษาชาต ิ                รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายชัยวัฒน              จัตตุพร             เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
11.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
12.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
13.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง  
14.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
      กองพัสดุและทรัพยสิน 
16.นายเศรษฐา  บุตรหน ู  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
18.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
      กองสาธารณสุข 
19.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
21.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผนฯ 
22.นางสาวภรณภัทรธัญ งามวงศเงิน  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
23.นางสุมาลี             ถาวรวิริยะนันท           รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
นานาชาติตากสินตากสินแกลง 

เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

 

 

 

นายวรเศรษฐ... 



 
- 3 - 

 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน
....27.....คน ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกทาน ลุกข้ึนยืนดวยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564  ดวยสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบกับนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 จึงกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 มีกําหนด      
7 วัน ตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั ้น ๑๑)        
จึ งประกาศใหทราบโดย ท่ัว กัน   ประกาศ ณ วัน ท่ี  7 พฤษภาคม พ.ศ .  2564                   
ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ลําดับตอไป
เร ียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง  ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึก   

เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดขอเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เ พ่ือให พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น           
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ สําหรับเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบในวันนี้ เรื่องการระบาดโควิด - 19 นั้น ก็ยังสําคัญอยู 
ประธานสภาฯ กําลังระบาดในเมืองไทยของเราอยางหนักหนวง แมกระท่ังองคกรเราเอง ยังมีคนไปติดเชื้อ   

ไดรับเชื้อมา สมาชิกสภาฯของเรา 2 ทาน ไดแจงลามาท่ีผม ทาน สจ.สุพล ลี่ไพฑูรย อําเภอ
ปลวกแดง เขต 2 ก็ไปรับเชื้อมา ท่ีมาไมได ผมขอรองวาไมควรจะมา เพราะขาดการกักตัวอีก 
2 วัน แตดวยความท่ีทานเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหม ประสงคจะมา    
เขารวมประชุมสภาฯตามหนาท่ีของตัวเอง อีกทานหนึ่งทานรองประธานสภาฯ ทานเดชาธร  
รูปเลขา ก็อยูในกลุมเสี่ยง พ่ึงไดรับแจงมา และจะไดมีการกักตัว ผมอยากจะชี้ใหทานเห็นวา 
องคกรเราไดรับเชื้อกันมา ทานนายกฯเองก็พ่ึงจะพนภาวะเชนนั้นมา ซ่ึงใหรูวาการไปอยู    
คนเดียวก็ลําบากพอสมควร ฉะนั้น เม่ือไดรับเชื้อมาแลวก็ตองไปอยูในกฎเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุข วาจะตองทํายังไง ขอใหทานสมาชิกท้ังหลาย ชวยกันปองกันและชวยกันดูแล
สังคมดวยนะครับ ตอไปเปนวาระท่ี 2 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖4 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายศุภชัย จิตรดล    เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีเคารพ และทานสมาชิก
ประธานกรรมการ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายศุภชัย จิตรดล 
ตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเล ือกตั ้ง ที ่ 8  อําเภอเมืองระยอง        
  อําเภอเมืองระยอง  กระผมขอมอบให ส.อบจ.เผาพัน โสภณ รายงานผลการประชุมแทนครับ 

ส.อบจ.เผาพัน  โสภณ  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพครับ กระผม      
กรรมการ/เลขานุการ นายเผาพัน  โสภณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10   
คกก.ตรวจรายงานฯ  อําเภอเมืองระยอง ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

 
 

ดวยคณะกรรมการ… 
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ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
2/25๖4  เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 1 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

  ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย  จิตรดล  เปนประธานกรรมการ  
นายเผาพัน  โสภณ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

  ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 29 มีนาคม 
2564  มีจํานวน 39 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุม 
จํานวน 29 คน ลาประชุม จํานวน 1 คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 13 วาระ โดยท่ี
ประชุม  มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

 ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
          - นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล รายงานของคณะกรรมการเยาวชน และสตรีฯ  ในการ
ดําเนินการวมกับภาคีเครือขายตางๆ จัดโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล 
ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ณ เกาะเสม็ด อาววงเดือน 
          - นายรุงโรจน  ศิลมัฐ แจงปญหาการจราจรติดขัดถนนสายบานคาย ชวงสี่แยก    
เกาะกลอย-ปากทางน้ําคอก 
          - นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ แจงปญหาเรื่องไฟสองสวางถนนสายสุขุมวิทเสนหลัก  
ท่ีวิ่งเขาอําเภอแกลง ตั้งแตแยกบานหวยยาง แยกวังหิน แยกเนินหยอง 
          - นายสุพล  ลี่ไพฑูรย แจงปญหาถนนเสนปลวกแดง-โรงน้ําตาล ชํารุดพังเสียหาย 
          - นายพายัพ  ผองใส แจงสอบถามความคืบหนาโครงการซอมสรางถนน 3 สาย คือ 
สายสี่แยกระยอง-บานแลง สายสี่แยกเขาชองลม-ชําฆอ และสายโพธิ์ทอง-เขาดิน 
 โดยเลิกประชุมเวลา 16.40 น.  
 ขอ 4  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองคราวตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา                      

นายเศรษฐา ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ      
ประธานสภาฯ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖4  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน        

อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......27......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖4 
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม ๒๕๖4 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564 

    รับรอง           จํานวน .......26.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........ 1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น (คณะกรรมการวิสามัญ)  
- คณะกรรมการสาธารณสุข  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง    
เลขานุการสภาฯ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
   มาตรา 33 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยูในวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงานตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด แตท้ังนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปนเรื่องท่ีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 32 

ฯลฯ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ  

 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคล ท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เปนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมได 

ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน  

สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถ่ิน
เปนกรณีพิเศษ 

 
 

ขอ ๑๐๕ ภายใตขอบังคับ... 
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  ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ 
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร  
ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
ไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน และใหนํา
วิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 12  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

  กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใดมีรอง
ประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน   
แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   สาธารณสุข คนท่ี 1 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมนายรุ งโรจน  ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
เขตเลือกตั้ ง ท่ี  5 อําเภอเมืองระยอง  ขอเสนอ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล                
เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 1 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เ ลือก ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เขตเลือกตั้ ง ท่ี 1 อําเภอแกลง            
เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 1 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอให สมาชิ กสภาฯ  เสนอรายชื่ อสมาชิ กสภาฯหรื อผู ท่ี เ ห็ นสมควร เป น          
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 2 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมนายรุงโรจน  ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตเลือกต้ังท่ี 5 
อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เปนคณะกรรมการสาธารณสุข       
คนท่ี 2 

 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เ ลือก ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เขตเลือกตั้ ง ท่ี 2 อําเภอเมืองระยอง            
เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 2 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอให สมาชิ กสภาฯ  เสนอรายชื่ อสมาชิ กสภาฯหรื อผู ท่ี เ ห็ นสมควร เป น          
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 3 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมนายรุงโรจน  ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตเลือกต้ังท่ี 5 
อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.นิรันดร ปรัชญกุล เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เ ลื อก  ส . อบจ .นิ รั นดร  ปรั ชญกุ ล  เ ขต เ ลื อกตั้ ง ท่ี  1 อํ า เภอบ านฉา ง                
เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 3 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   สาธารณสุข คนท่ี 4 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมนายรุงโรจน  ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตเลือกต้ังท่ี 5 
อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.ไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล เปนคณะกรรมการสาธารณสุข 
คนท่ี 4 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.ไพฑูรย รัตนพรวารีสกุล เขตเลือกตั้งท่ี 7 อําเภอเมืองระยอง      
เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 4 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   สาธารณสุข คนท่ี 5 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมนายรุงโรจน  ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตเลือกต้ังท่ี 5 
อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.ชลอ นาดํา เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 5 

 

 

 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ส.อบจ.ชลอ นาดํา เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอปลวกแดง เปนคณะกรรมการ
สาธารณสุข คนท่ี 5 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   สาธารณสุข คนท่ี 6 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง  ขอเสนอ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง          
เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปนคณะกรรมการสาธารณสุข       
คนท่ี 6 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯหรือผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ   สาธารณสุข คนท่ี 7 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  เขตเลือกตั้ ง ท่ี  1 อําเภอแกลง ขอเสนอ ผู อํานวยการโรงพยาบาลระยอง            
เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 7 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ

ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ 

มติท่ีประชุม  เลือก ผูอํานวยการโรงพยาบาลระยอง เปนคณะกรรมการสาธารณสุข คนท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

 

ขอ 30  การแกไข… 
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   ขอ 30  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยาย

เวลาการเบิกจายเงินไวแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจายเงิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ระยอง คนท่ี 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
กองชาง 

   - โครงการกอสรางปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯขออธิบายเพ่ิมเติมรายละเอียด
เก่ียวกับระเบียบวาระนี้วา ในโครงการกอสรางปรับปรุงถนนสายทางในความรับผิดชอบ    
เดิมนั้นถนนสามสายทางไดตั้งไวท่ี 478,239,000 บาท ตั้งอยูในปงบประมาณ 2562    
ซ่ึงเราไดกันเงินไว ไดตกไปเปนเงินสะสม 40,000,000บาท จึงขอแกไขในขอความ                 
ซ่ึงขอความเดิมท่ีเขียนวาเปนเงิน 478,239,000 บาท ผูกพันรายจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2562 เปนเงิน 40,000,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2563 เปนเงิน 438,239,000 บาท ซ่ึงเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ เรื่องเงินผูกพัน จึงขอตัดขอความในสวน       
ท่ีไดกลาวไปออก เพ่ือท่ีจะใหขอความในสวนของการผูกพันไมปรากฏในขอความใหมครับ 
ขอขอบคุณครับ 

 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่องนี้ถือวาเปนขาวดีสําหรับ 
       พ่ีนองประชาชนท้ัง 3 อําเภอ อําเภอเมืองคือถนนสายชากใหญ บานแลง นาตาขวัญ ซ่ึงมี

ปญหายืดเยื้อมาเปนระยะเวลายาวนาน ในวันนี้ กระผมจะมาเรียนทานประธานสภาฯและ
ทานสมาชิกสภาฯวา เราไดมอบหมายใหทานรักษาการปลัดฯ ทานรองปลัดฯสมศักดิ์ และ           
ผูท่ีเก่ียวของไปติดตอเพ่ือใหรูวาวิธีการแกปญหาถนนสามสายทางนี้จะตองดําเนินการอยางไร 
เพราะยังเปนเงินท่ียังไมไดดําเนินการอยูท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด และมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีเก่ียวของไดอภิปรายทุกครั้งท่ีมีการประชุม นอกจากนั้นยังมี      
พ่ีนองชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนมาเปนระยะเวลายาวนานไดสอบถามอยางเสมอมา ตอง
ขอขอบคุณฝายขาราชการประจําท่ีไดไปหาทางออก กระผมเองไดนําเรื่องนี้ไปฟองสูศาล
ปกครอง แตถาเรารอวิธีการทางศาลก็จะใชเวลานาน วันนี้จึงเอาเรื่องท่ีเราไปหารือมาและ
นํามาปรับปรุง ในการปรับปรุงนั้นจากขอความเดิมท่ีเราตั้งงบประมาณไว 478,239,000 
บาท เพราะเราไดผูกพันงบประมาณ 2 ป ท่ีทานรองฯกิตติไดเสนอไปนั้นวา 40,000,000 บาท    
ท่ีเราตั้งไวในป 2562 และผูกพันป 2563 จํานวนเงิน 40,000,000 บาทแรก ท่ีผูกพันในป 2562 นั้น  
ไดตกเปนเงินสะสม โดยขอความใหมท่ีทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณานี้ คือจํานวนใหม 
438,239,000 บาท ท่ีไมเทากันเพราะตกเปนเงินสะสม 40,000,000 บาท และวันนี้ในญัตตินี้
เราก็มาเริ่มกันใหม ท่ี 438,239,000 บาท ถนนสามสายเทาเดิม สวน 40,000,000 บาท       
หลังท่ีหายไป เราจะไปตั้งเพ่ิมในระเบียบวาระท่ี 5 ปรับปรุงถนนเทาเดิม แบบเหมือนเดิม ระยะทาง
เหมือนเดิม และเริ่มกระบวนการเดินหนาไดเลย และทานสมาชิกสภาฯ ท่ีไดเตรียมคําถามไว เราเริ่ม
นับ 1  ท่ีญัตตินี้ครับ ทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ ไดติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ดังนั้น
ญัตตินี้เริ่มเพ่ือท่ีจะจบแลวครับ และไปเพ่ิมเติมในระเบียบวาระท่ี 5 เปนเงินเทาเดิม ซ่ึงถือวาเปน
เรื่องท่ีสําคัญขอเรียนทานสมาชิกสภาฯวาฝายบริหารไมเคยถอยนะครับ อะไรท่ีเราคิดวาเปน
 ประโยชนตอพ่ีนองประชาชน เราจะหาทางแกปญหาทุกทาง ถาเรารอกระบวนการยุติธรรม
มันก็ชา เราจึงใชวิธีการประนีประนอมและมีบางฝายเสียสละ ซ่ึงเราก็ขอขอบคุณ วันนี้เรา  
ถือวาเราเริ่มเรื่องถนนสามสายทางใหม เราตองเสียสละงบประมาณ 40,000,000 บาทของ        
ป 2562 ท่ีตกไปเปนเงินสะสม โดยป 2564 นี้ เราตองหามาเพ่ิมใหเทาเดิม และเดินหนา
ตอไป ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
 กระผมนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 
อําเภอเมืองระยอง ขอเรียนถามทานประธานสภาฯผานไปยังคณะผูบริหารวา ท่ีทานนายกฯ  
ไดบอกวาหลังจากท่ีเราทํางบประมาณนี้ใหม ยอมใหเงิน 40,000,000 บาท ตกไปเปนเงินสะสม 

 

 

และไปตั้ง... 
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และไปตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ิม เพ่ือเริ่มโครงการถนนสามสายทางนี้ใหมคือทําการจัดซ้ือ
จัดจางใหม หรือทําตอจากการจัดซ้ือจัดจางเดิมท่ีไดดําเนินการไปแลว อยากขอใหชี้แจงตรงนี้
ใหชัดเจน ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เราเดินหนาตอในสัญญาเดิมครับ  
  ไมไดทําการจัดซ้ือจัดจางใหม เราถือวาสิ่งท่ีเราไดทํามานั้นถูกตอง ไมตองประมูลใหม เพียงแต

เราทําใหถูกระเบียบและเดินหนาใหมตามนี้เลยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมขอสอบถามทานนายกฯ วาในกรณีท่ีเราฟองศาลปกครอง ถาศาลตัดสินวาให 
ประธานสภาฯ เราแพ มันจะมีผลอะไรกับโครงการถนนสามสายทางนี้หรือไม 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ถาญัตตินี้ไดเสนอผานความเห็นชอบ 
  จากสภาฯเรียบรอย เราจะนําเรื่องเสนอผูวาราชการจังหวัด เม่ือผูวาฯตรวจสอบวาเราทําตาม

ระเบียบกฎหมายถูกตองก็เซ็นรับรอง เราก็ไปถอนฟอง คดีก็จะไมมีการตัดสิน ถือวาจบครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม
นายรุงโรจน ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 อําเภอเมืองระยอง 
เม่ือทานนายกฯชี้แจงเรื่องนี้ก็หมดขอสงสัยครับ ซ่ึงในตอนแรกท่ีกระผมรับหนังสือและเอกสาร
 ประกอบวาระการประชุม เรียนตามตรงวาสับสนมาก เปนสมาชิกสภาฯมา 8 ป ไมเคยเจอกรณี
แบบนี้ แตเม่ือทานนายกฯตอบและชี้แจงแบบนี้ ก็เขาใจและเห็นดวยตามท่ีทานนายกฯบอกวา
เราจะตองเดินหนาตอครับ เพราะถนนเสนนี้มีปญหาจริงๆครับ ท้ังน้ําทวมดวย ซ่ึงกระผมก็ได
ชวยกับทาน ส.อบจ.อุทิศ เพ่ือจังหวัดนะครับ เพ่ือท่ีจะตองเดินหนาตอไป ท้ังเห็นวาทานนายกฯ      
มีความจริงใจ กระผมหมดขอสงสัยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน   
กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอ
บานคาย ในประเด็นนี้กระผมอยากจะเพ่ิมเติมในเรื่องของโครงการถนนสามสายทาง ถาท่ีไดรับ
ขอมูลมาคือโครงการเดิม งบประมาณเดิม เดินหนาใหมจากระเบียบท่ีแกไขแลว กระผมมีความ
เปนหวงเรื่องงบประมาณครับ เนื่องจากเราตั้งมาแลวถึง 2 ป ซ่ึงงบของป 2562 ก็ตกไปเปนเงิน
สะสมแลว 40,000,000 บาท และจะไปตั้งใหมในป 2564 อยากสอบถามวาเม่ือทานนายกฯได   
เรียนวาเปนสัญญาเดิมท่ีดําเนินการตอไดเลย จะกระทบกับงบประมาณหรือไมครับ กับเวลาท่ี 

 

เหลืออีก… 
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เหลืออีก 2-3 ป ผูประกอบการจะรับเง่ือนไขในสวนนี้ไดหรือไมครับ จะตองมีการเปลี่ยนแปลง
แบบอีกหรือไมครับ กระผมมีความเปนหวงวาจะกระทบกับงบประมาณครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายก อบจ.ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เนื่องจากสัญญาเดิม ผูประกอบการ 

รายเดิมเขายังอยูในเง่ือนไข ทําคํ้าประกัน ทําทุกอยางครบหมด แลวเขาก็ทําหนังสือมาถาม
เราวาโครงการนี้เปนอยางไร เราก็บอกไปวาโครงการเราทําถูก เราก็ยืนยันวาถูก เขาก็มี
เอกสารมายืนยัน ผมก็ใหกองชางเสนอใหมวาถายกเลิกแลวประมูลใหมในสถานการณอยางนี้ 
ของข้ึน น้ํามันข้ึน ยางมะตอยข้ึน ทุกอยางข้ึนหมด มันก็จะทําใหกระทบกับโครงการเดิม 
สมมติเราตั้งไว 478,000,000 บาท เกิดทําราคากลางใหมตามภาวะเศรษฐกิจท่ีราคา    
ของข้ึนแบบนี้ อาจจะเกินไปเปน 500 กวาลานบาท เราก็ไมมีเงินแลวครับ เพราะเงินเรา     
ก็นอย เราก็รักษาตัวนี้ไววาเราจะยึดราคาเดิม ผูรับเหมาเดิม ผมก็ยืนยันวาสิ่งท่ีดําเนินการ    
ไปนั้น ถูกระเบียบ ถูกตองทุกอยาง อบจ.เองก็ไมตองจัดงบประมาณเพ่ิม ระยะเวลาก็
ระยะเวลาเดิมท่ีตอรองไป สั้นท่ีสุด เร็วท่ีสุด เพ่ือใหจบเร็ว เพราะเรามีเงินอยูแลว เราไมได
วางแผนขางหนา ตอนนี้เงินกองอยูท่ี อบจ. เพียงแตตัดงบป 2562 และไปเพ่ิมป 2564 
แลวก็เดินหนาเลย ผมก็ไมเห็นวามันจะเสียหายตรงไหน แลวโอกาสแบบนี้ผมเรียนเลยวาทํา
ยากแลว เพราะเงินเรานอยลง ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเพ่ิมข้ึน ทุกอยางทางฝาย
บริหารก็พยายามหาทางออกท่ีเปนประโยชนกับประชาชนและจังหวัดระยองท่ีสุด ราคากลาง
ใหมแพงกวานี้ เราก็ยึดตัวนี้ไวเหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง  ตอเนื่องจากถนน 3 สายนะคะ เพียงแตวามีสายท่ีอยูในอําเภอ
แกลงดวย จึงอยากจะเรียนถามไปยังคณะผูบริหารนะคะวาหลังจากประชุมวันนี้แลวนั้น      
จะดําเนินการไดเม่ือไหร จะไดประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนท่ีใชสายทางนั้นไดรับทราบ
เรื่องการดําเนินการของ อบจ.ตอไป ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายก อบจ.ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ถาวันนี้ผานท้ังหมด เราก็เอามติ 

วันนี้สงจังหวัด สงกรมตามท่ีเราไดประสานมา เราคิดวาประมาณเดือนหนึ่ง คือเอกสารอนุมัติ
มาจบ เราไมไดไปจัดซ้ือจัดจางแลว ถาจัดซ้ือจัดจางใหมก็อีก 2-3 เดือนเลย จบภายใน       
1 เดือนก็เซ็นสัญญาเดินหนาเลย นี่คือ Timeline ขอบคุณครับ 
 
 

นายเศรษฐา… 
 



- 14 - 
 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....25......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖3   

    อนุมัติ       จํานวน ........24.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เ รื่ อ ง   ญัตติ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ              
 พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ระยอง คนท่ี 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ.2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

 

 

โอนลด... 
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โอนลด 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
กองพัสดุและทรัพยสิน  เปนเงิน  306,500.- บาท (สามแสนหกพันหารอยบาทถวน) 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาวัสดุ 
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  
สํานักปลัด  เปนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
กองการเจาหนาท่ี  
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพดีดไฟฟา  เปนเงิน 25,000.-บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง เปนเงิน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑอ่ืน 
สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ือชุดอุปกรณดูแลรักษาสระวายน้ํา เปนเงิน 18,000.- บาท (หนึ่งหม่ืน-

แปดพันบาทถวน) 
   งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

   หนวยตรวจสอบภายใน  
   - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เปนเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

   กองยุทธศาสตรและงบประมาณ   
   - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   เปนเงิน 46,216,000.- บาท (สี่สิบหกลาน-  

สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 
 
 

แผนงานการศึกษา… 
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   แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนเงิน 4,024,978.- บาท (สี่ลานสองหม่ืน-

สี่พันเการอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน) 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) เปนเงิน 3,000,000.- บาท 

(สามลานบาทถวน) 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   งบลงทุน 
   หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
   กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   - โครงการจางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูงสําหรับระบบหมักแกสชีวภาพ     

เปนเงิน 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองชาง 

     - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยรวม (ระยะท่ี 2)  เปนเงิน 
604,000.- บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน) 

   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
สํานักปลัดฯ  
- คาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก พรอมกระจก เปนเงิน 55,000.- บาท (หาหม่ืนหาพัน-    

บาทถวน) 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เปนเงิน 141,500.- บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพัน-         

หารอยบาทถวน) ใหกับสํานักปลัดฯ เปนเงิน 45,000.- บาท และกองพัสดุและทรัพยสิน      
เปนเงิน 96,500.- บาท  

 

ประเภท ครุภัณฑ... 
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ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กองพัสดุและทรัพยสิน  
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  เปนเงิน 75,000.-บาท 

(เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
- คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2  เปนเงิน 

135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
   แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง เปนเงิน 366,500.- บาท (สามแสน-

หกหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
- คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมระบบเครือขายและระบบการ

จัดการพรอมติดตั้ง เปนเงิน  7,024,978.-บาท (เจ็ดลานสองหม่ืนสี่พันเการอยเจ็ดสิบ-   
แปดบาทถวน) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
- คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน เปนเงิน  6,500.- บาท (หกพันหารอยบาทถวน)  
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
คาจัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ี เปนเงิน 9,000,000.- บาท  (เกาลานบาทถวน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบรายจายอ่ืน 
หมวด รายจายอ่ืน 
ประเภท รายจายอ่ืน 
กองชาง 
 
 

- สมทบโครงการ... 
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- สมทบโครงการกอสรางปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  เปนเงิน  40,000,000.- บาท (สี่สิบลานบาทถวน) 
  รายการโอนลด จํานวน 11 รายการ เปนเงิน 56,804,478.- บาท (หาสิบหกลาน-
แปดแสนสี่พันสี่รอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน) 
  รายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 56,804,478.- บาท 
(หาสิบหกลานแปดแสนสี่พันสี่รอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         
ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 ขออนุญาตอภิปรายเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากฝายบริหารโดยทานนายกฯ    
ไดเห็นวา มีหลายโครงการท่ียังไมพรอมดําเนินการไดและมีโครงการท่ีมีความจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการจึงไดโอนลดโครงการท่ีจะไมดําเนินการ มาใสในโครงการท่ีเราพรอมจะดําเนินการ     
ซ่ึงมีอยู 2-3 โครงการท่ีทานจะเห็นวามีความสําคัญ ไมวาจะเปนในเรื่องของกลอง CCTV            
ท่ีโรงเรียนมัธยมตากสิน รถสุขาเคลื่อนท่ี ซ่ึงตอนนี้มีผูมาขอใชบริการรถสุขาของเราเปนจํานวน
มาก และท่ีสืบเนื่องจากในระเบียบวาระท่ี 4 เนื่องจากโครงการกอสรางปรับปรุงสายทางใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุนั้น เม่ือเงินท่ีตั้งจาย   
ในป 2562 ซ่ึงเดิมไดตั้งจายไวโดยมีกอหนี้ผูกพันงบประมาณป 2562 และ ป 2563    
เม่ืองบประมาณท่ีตั้งไวป 2562 ไมสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงทําใหเงินงบประมาณดังกลาวตกเปนเงิน 
สะสม เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนนั้น    
จึงจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือสมทบงบประมาณท่ีตั้งจายไว  
ในป 2563 เพ่ิมเติมใหครบท่ีขาดไป 40,000,000บาท ตามท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไวแลว  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....22......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน ........21.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใหพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยอง ใชประโยชน  
อาคารศูนยบริการนักทองเท่ียวและเตือนภัยทางทะเล 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เลขานุการสภาฯ   มาตรา 122 ใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และ
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง 
หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไมอยูภายใตบังคับของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 แลวแตกรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับ
พัสดุการจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ี 
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2558 

           ขอ 155 การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ระยอง คนท่ี 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบใหพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยองใช

ประโยชนอาคารศูนยบริการนักทองเท่ียวและเตือนภัยทางทะเล 

   ดวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยองได มีหนังสือ ท่ี ตช 0032.5 (รย )/1105           
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2564 แจงวาพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยอง มีความจําเปนท่ีจะตองยาย
ท่ีทําการและหองปฏิบัติการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหทางตํารวจภูธรจังหวัดระยอง
ดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการแหงใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับพิสูจน
หลักฐานจังหวัดระยอง อยูระหวางข้ันตอนของการดําเนินการของบประมาณ 

 

 

เพ่ือกอสราง... 
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         เพ่ือกอสรางอาคารท่ีทําการอาคารตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรและอาคารบานพักแหงใหม 
จึงมีความประสงคขอใชอาคารศูนยบริการนักทองเท่ียวและเตือนภัยทางทะเลขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ตั้งอยูเลขท่ี 77/69 หมูท่ี 5 ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริการประชาชนในการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรและ
การตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรในคดีตางๆ ของสถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ระยอง   

   ตามพระราชบัญญัติ กํ าหนดแผนและ ข้ันตอนการกระจาย อํานาจใหแก           
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา ๑๗ (25) ประกอบมาตรา 122          
แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอ 155 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2535  

   ดังนั้น เพ่ือประโยชนของทางราชการในการจัดบริการสาธารณะและเพ่ือปฏิบัติ             
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใหพิสูจน
หลักฐานจังหวัดระยองใชประโยชนอาคารศูนยบริการนักทองเท่ียวและเตือนภัยทางทะเล 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตั้งอยู เลขท่ี 77/69 หมูท่ี 5 ตําบลตะพง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง พรอมครุภัณฑสวนควบตางๆ โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

   ขออนุญาตทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ อภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตตินี้ 
ขอเรียนวาพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยองซ่ึงเดิมนั้นพิสูจนหลักฐานฯจะใชพ้ืนท่ีของตํารวจภูธร
จังหวัดระยอง ซ่ึงตํารวจภูธรจังหวัดระยองไดรับงบประมาณป 2564 เพ่ือกอสรางอาคารใหม
โดยพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีต้ังของท่ีทําการของพิสูจนหลักฐานฯ ทําใหตองยายท่ีทําการออกมา
เพ่ือทําการกอสราง และเรามีอาคารอยู 1 อาคาร ตั้งอยูท่ีหาดแมรําพึง เลขท่ี 77/69 หมูท่ี 5 
ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไมไดใชงาน ทางพิสูจนหลักฐานฯไดทําหนังสือ
มาเพ่ือขอใชอาคารตอทานนายกฯ ประกอบกับวาทางพิสูจนหลักฐานไดของบประมาณเพ่ือทํา
การกอสรางอาคารของตนเอง จึงมาขอใชงานอาคารของเราท่ีหาดแมรําพึง เปนการชั่วคราว 
แตตามเอกสารประกอบระเบียบวาระจะเขียนวา ไมมีระยะเวลากําหนด    แตทางฝายบริหาร
เห็นวา หากใชโดยไมมีระยะเวลากําหนดนั้น ในอนาคตหากเราจะดําเนินการใชอาคารแหงนี้เกรง
วาจะไมสามารถดําเนินการขอคืนได จึงใหใชอาคารดังกลาวนี้ชั่วคราว เปนระยะเวลา 3 ป 
ประกอบกับการขอใหหนวยงานอ่ืนมาใชพ้ืนท่ีของเรา ซ่ึงการขอใชสิทธิใดๆท่ีเก่ียวกับพัสดุ 
ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยราชการทองถ่ิน จะตองมาขออํานาจจากสภาฯ จึงไดขอนําเรียน
อภิปรายเพ่ิมเติมใหทานสมาชิกสภาฯ ประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยองใชประโยชนอาคาร

ศูนยบริการนักทองเท่ียวและเตือนภัยทางทะเล  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยองใชประโยชนอาคาร

ศูนยบริการนักทองเท่ียวและเตือนภัยทางทะเล  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบใหพิสูจนหลักฐานจังหวัดระยองใชประโยชนอาคารศูนยบริการ
นักทองเท่ียวและเตือนภัยทางทะเล 

เห็นชอบ       จํานวน ........23.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ    จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช
ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง  เพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแก
เยาวชนและประชาชนจังหวัดระยอง 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ พ.ศ. 2561 
เลขานุการสภาฯ  ขอ 32 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงคจะขออนุญาตใช

ประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ เพ่ือวัตถุประสงคหนึ่งวัตถุประสงคใด 
ใหยื่นคําขอตอผูอํานวยการนิคมสหกรณตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ
จังหวัดเพ่ือนําเสนออธิบดี เพ่ือพิจารณาคําขออนุญาต  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายประสานต พฤกษาชาต ิ

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2  

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองขออนุญาตใชท่ีดิน
ในเขตนิคมสหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง  เพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแกเยาวชนและประชาชน
จังหวัดระยอง 

   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีนโยบายขอใชพื้นที่วางเปลาของนิคม
สหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง  เนื้อท่ีประมาณ 1,391 – 3 – 66 ไร  ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 4,7 และ 9 
ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแกเยาวชน และ
ประชาชนจังหวัดระยอง 

 
 

ดังนั้น… 
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  ดังนั้น เพ่ือใหการขอใชท่ีดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง เปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวย การบริหารจัดการนิคมสหกรณ 
พ.ศ. 2561 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ขอ 32 
  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง            
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขออนุญาตใชที ่ดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ 
จังหวัดระยอง  เนื้อที่ประมาณ 1,391 – 3 – 66 ไร  ในพื้นที่ หมูที่ 4,7 และ 9 ตําบล
หนองบัว  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  เพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแกเยาวชนและประชาชน
จังหวัดระยอง 
 สําหรับในพื้นที่สหกรณนิคมชะแวะ สภาฯไดเคยมีมติเห็นชอบไปครั้งหนึ่งแลว   
ในป 2562 โดยในครั้งนั้นไดอนุมัติพ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ไร  โดยทาง อบจ. ไดทําเรื่อง
ขออนุญาตใชพื้นที่ตรงนี ้ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ 
ลาสุดทางกรมสงเสริมสหกรณไดมีหนังสือตอบกลับมาในประมาณเดือนตุลาคม ป 2563     
วาไมอนุญาตให องคการบริหารสวนจังหวัดระยองใชพื้นที่บริเวณดังกลาว แตใหมีขอ
อุทธรณไปได ทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองก็ไดทําหนังสืออุทธรณไป แตทาง
กระผมเองไดร ับมอบหมายใหไปประสานกับทางกระทรวงวาจะดําเนินการอยางไร     
ทางกระทรวงก็มีความเห็นวาที่เราขอไป 3,000 ไร เนื ่องจากมันมีพื้นที่ที ่เปนภูเขา       
มีความสูงลาดชันเกิน 35% จึงใหเราขอพ้ืนท่ีที่เปนในสวนที่ราบ ซึ่งทางกองการศึกษาฯ
ไดสงเจาหนาท่ีไปรวมรางวัดกับทางเจาหนาท่ีของทางสหกรณนิคมชะแวะ จังหวัดระยอง 
ไดพ้ืนท่ีประมาณ 1,391 ไร 3 งาน 66 ตารางวา มีความจําเปนตองมาขอความเห็นชอบ   
ในสภาฯแหงนี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. อภิปรายเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กระผมจะขออภิปรายประกอบ  

เดิมนั้นเราขอพื้นที่ไป 3,000 ไร แตกระทรวงเกษตรและสหกรณ เจาของที่ไมอนุมัติ 
เขาตองการกันภูเขาออกเพราะมีมติ ครม.วาหามใช จึงมาวัดพ้ืนท่ีใหม ได 1,391 กวาไร  
แต ว ันนี ้ที ่กระผมขอมต ิจากสภาฯ ที ่กระผมจะอภิปราย หมายความว าถ าต อไป            
ไปรางว ัดใหม แล ว ได พื ้น ที ่เป น  1,400 ไร  ตองมาเข าสภาฯอีกไหม หร ือว ัดผ ิด            
ตองเขาสภาฯอีกไหม ในญัตตินี้จะมาขอทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯวา ถาวัด
แลวมันจะเกินหรือมันจะผิด ตอไปอาจจะผิดแค 2 งาน ในหลักเกณฑเราเคยขอไป 
3,000 ไร มันเหลือ 1,300 ไร มันก็นาจะไมตองมาเขาสภาฯใชไหมครับ ทีนี้เราเริ่มใหม
มาขอใหมเหลือพื้นที่ 1,391 – 3 – 66 ไร แตถามันจะมากหรือนอยกวานี้ก็ขอใหสภาฯ
ยินยอม ไมอยางนั้นมันตองมาขอใหมอีกก็เดินหนาลําบาก ของเกาเขาไมอนุมัติ ครั้งนี้มา
ขอใหมใหสภาฯอนุมัติ ก็ถาตอไปจะเกินกวานี ้หรือนอยกวานี ้ ขอใหสภาฯรับทราบ     
และสภาฯไดเห็นชอบใหบันทึกไวเลย กระผมจึงขอเรียนทานประธานสภาฯผานไปยัง
สมาชิกสภาฯครับ ขอบคุณครับ 
 

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 
อําเภอบานคาย ในญัตตินี้ท่ีมาขอมติจากสภาฯ เรื่องการขอพ้ืนท่ีแตมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
เนื้อท่ี แตกระผมไมติดใจเรื่องเนื้อท่ี แตติดใจท่ีวาวัตถุประสงคเพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแก
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดระยอง คําถามก็คือเราตองกอสรางเพ่ือการศึกษาอยางเดียว
เทานั้นใชไหมครับ หรือวาจะปรับเปลี่ยนไปใชประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนไดอีก ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ     

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีแปลงนี้ท้ังหมดเขากันไวเฉพาะ

เรื่องการศึกษา เพราะแคของเรื่องเดิมหลักการเดิมยังไมผานเลยครับ เพราะฉะนั้นเราจึงยึด
หลักการเดิม เพราะในเรื่องเดิมการกันพ้ืนท่ีนี้ออกเพ่ือการศึกษา เม่ือกอนระยองไมมี
สถาบันการศึกษาเลย ท่ีแปลงนี้กระผมและคณะกรรมการของกรมสงเสริมและสหกรณวางไว
วาเปนสถาบันการศึกษา ตอมามีมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ไปใชพ้ืนท่ี   
คายลูกเสือ มีพ้ืนท่ีจํากัดนะครับ พ้ืนท่ีแปลงนี้กันไวเพ่ือการศึกษา การศึกษามันมีหลาย
รูปแบบ ขอแควาใหเขาขายเก่ียวกับการศึกษา เอาเปนวาขอใหไดอนุมัติมากอนแลวเราคอย
มาดูวาเราจะทํายังไงท่ีเปนประโยชนกับประชาชนชาวระยองได ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...24...คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช
ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง เพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแกเยาวชนและ
ประชาชนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาตใช
ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง เพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแกเยาวชนและ
ประชาชนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองขออนุญาตใชท่ีดินในเขตนิคม
สหกรณชะแวะ จังหวัดระยอง เพ่ือกอสรางสถานศึกษาใหแกเยาวชนและประชาชน
จังหวัดระยอง 

เห็นชอบ        จํานวน ........23....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง เพ่ือทราบ 
    หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและส่ิงกอสราง  

 - นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ขอรับโอนอาคารศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง
จังหวัดระยองในพ้ืนท่ีท่ีทําการนิคมสรางตนเอง จังหวัดระยอง หมูท่ี 1 ตําบล
นิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560  

ขอ 215 กําหนดวาหลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใช
ในหนวยงานของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

   (3) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 
(7) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายประสานต พฤกษาชาต ิ

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายประสานต พฤกษาชาติ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต พฤกษาชาติ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2  

ขอเสนอเรื่อง หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งกอสราง นิคมสรางตนเองจังหวัด
ระยอง ขอรับโอนอาคารศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดระยองในพ้ืนท่ีท่ีทําการนิคมสรางตนเอง
จังหวัดระยอง  หมูท่ี 1  ตําบลนิคมพัฒนา  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินการกอสรางอาคารศูนยคุมครอง
คนไรท่ีพ่ึงจังหวัดระยอง ในพ้ืนท่ีท่ีทําการนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง หมูท่ี 1 ตําบลนิคม-
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พรอมครุภัณฑสวนควบโครงการฯ จํานวน 62 
รายการ นั้น 
  นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ขอรับโอนอาคารศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด
ระยอง ในพ้ืนท่ีท่ีทําการนิคมสรางตนเองจังหวดระยอง หมูท่ี 1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอ  
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พรอมครุภัณฑสวนควบโครงการฯ จํานวน 62 รายการ  เพ่ือให
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยองไวใชประโยชนในราชการ คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงได 
 
 
 

 
ดําเนินการ... 
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ดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวเรียบรอยแลว พบวา พัสดุหมดความจําเปน     
ในการใชงาน เนื่องจากหากใชในหนวยงานตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากและเปนภาระ    
ในการใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองในการซอมแซมบํารุงรักษา 
  เพ่ือมิใหเปนภาระในการใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการ
ซอมแซมบํารุงรักษา และใหหนวยงานของรัฐท่ีจะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบํารุงรักษา
ใชประโยชนจากอาคารและสิ่งกอสรางไดอยางสูงสุด องคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะ
ดําเนินการโอนอาคารและสิ่งกอสรางดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง        
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๑๕ (3)  

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ระเบียบวาระนี้กระผมเรียนทาน

ประธานสภาฯ วาเดิมเราจะเห็นคนไรท่ีพ่ึงอยูเยอะมากตามสะพานลอย ปญหาก็คือเขาไมมี
อาคารท่ีพักท่ีจะนําคนไรท่ีพ่ึงไปไวในขอบเขตและดูแล องคการบริหารสวนจังหวัดระยองก็ได
สรางอาคารใหเขา ท่ีนิคมสรางตนเองเปนอาคารคนไรท่ีพ่ึง ก็คือจัดระเบียบไปอยู ท่ีนี่มี
งบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคม วันนี้เขาพรอมท่ีจะขอเราวาจะไปดูแลเอง ซอมเอง ก็
เหมือนโรงเรียน อาคารเรียนท่ัวไป เราไดดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคแกปญหาแลว 
เพราะฉะนั้นเรามอบอาคารใหเขาไป เสียหายเราก็ไมตองซอม เรียนใหทานประธานสภาฯ  
และสมาชิกสภาฯ ไดทราบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ        ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ ครับ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง
ท่ี 3 อําเภอแกลง เนื่องดวยตอนนี้สถานการณโควิด-19 ระบาดรุนแรงยากที่จะควบคุมได 
ซึ่งกอนหนานี้ โควิด-19 รอบแรก ทางอบจ.เราไดสนับสนุนทางเจลลางมือและหนากาก
อนามัย ซึ่งใหสมาชิกสภาฯไปจัดสรรใหกับเขตของตัวเอง ดังนั้นจึงอยากจะเรียนวาดวย
สถานการณ ตอนนี ้ จะฝากท านประธานสภาฯผ านไปย ังคณะผู บร ิหาร  ว า เ รา มี 
เจลลางมือและหนากากอนามัยและสาธารณูปโภค เพี่อที่จะไปชวยในพื้นที่นั้นๆ ไมวาจะ
เปนคณะทํางาน อสม. หรือสาธารณสุข เราจะสนับสนุนเขาไดอยางไรบาง หรือทางคณะ
ผูบริหารมีตั้งงบไวบางหรือไมครับ ขอบคุณครับ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ     

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สถานการณโควิด ประเทศไทย

ลําบากมากนะครับ ตอนนี้องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ก็ไดรับคํารองของบประมาณ
จากสาธารณสุขจังหวัด จายขาดเงินสะสมไปไมต่ํากวา 40,000,000 บาท แลวนะครับ    
ขณะนี้กระผมไดสั่งการแอลกอฮอลมาประมาณ 1 แสนกวาลิตรแลว ก็จะแจกจายไปยัง
ทองถ่ินอ่ืนเหมือนเดิม ตอนนี้โรงเรียนใกลเปดก็ขอ วัด อสม. ขอหมดเลย เพราะฉะนั้นถาเรา
จะซ้ือเจลท่ีเปนผลิตภัณฑอยางนี้งบประมาณเราไมมี เราก็จะยึดหลักการเดิม ครั้งแรกเดิมก็
คือสั่งแอลกอฮอล 95% มา แลวแจกไปใหทองถ่ิน เทศบาล รับไปแลวถวยของเกาก็เอาไป
กรอก คิดวาจะดําเนินการภายในเร็วๆนี้ การซ้ือตองผานสรรพสามิต แตจะเรงใหเร็วท่ีสุด เรา
กําลังจะซ้ือชุดอุปโภคบริโภคท่ีเราแจก 10,000 ชุด ก็ตองมีเจลลางมือแจก เดี๋ยวบานนี้ได
บานนี้ไมไดก็จะมีปญหาแตก็จะใชหลักเกณฑของราชการเปนหลักในการจาย ดําเนินการอยู
นะครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานสภาฯ     

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต
เลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง จะตอเนื่องในเรื่องของสถานการณโควิดนะคะ เปนเรื่องของ
การกําจัดขยะ ซึ่งอันนี้จะเห็นทั่วไปวา ตามที่ผู วาราชการจังหวัดมีนโยบายตั้งแตวันท่ี 
30 เมษายน 2564 วาทุกทานที่ออกบริเวณสาธารณะเราใชหนากากอนามัย มี อสม.
สอบถามมาเยอะมากวา ในเรื่องของหนากากอนามัยมันถือวาเปนขยะติดเชื้อไหม แลว
ตอนนี้จะเห็นภาพวามีการเอาหนากากอนามัยใสขวด แตบางที่จะไมใหใช แต อบจ.เรามี
เตาเผาขยะติดเชื้อ อยากจะเรียนถามไปยังคณะผูบริหารวาเรามีแผนในเรื่องของการ
ประชาส ัมพ ันธ หร ือการ กําจ ัดหน ากากอนาม ัยอย า ง ไรบ า ง  เ พื ่อจะ ได เป นการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทางการแพทยและประชาชนท่ัวไปดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ     

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กระผมเปนผูปวยโควิดตัวจริง

นะครับ กระผมนอนกักตัวอยูของเขามาในหองผูปวยทั้งหมด ถือเปนขยะติดเชื้อทั้งหมด 
กินน้ําสมเหลือครึ่งขวด กินอาหารท่ีโรงพยาบาลเสร็จ ท้ิงใสถุงแดงมีเชือกใหมามัดถุง 
 
 
 

 
 

ตองใสถังแดง... 
 



- 27 - 
 

ตองใสถังแดงทั้งหมด กระผมเห็นแบบนี้ ผมโทรศัพทหาเจาหนาที่วาเตาเผาขยะของ
อบจ. ใชพอเหรอ เพราะทุกอยางไมวาจะเปนขยะเปยกหรือขยะแหง เปนขยะติดเชื้อ
ทั้งหมด กระผมถามวาเราเผาวันละกี่ตัน ตอนนี้ลนเลยครับ กระผมก็ถามตอไปวาแลว 
ที่อื่นละ จะตองมีเทศบาล และอบต.มีถุงแดง ถังแดงเก็บ นอกจากนั้นแลวทานตองทํา
เรื่องมาที่อบจ.ใหเราเก็บ เขาตองตั้งงบประมาณของเขาในการกําจัด เหมือนขยะบาน
แตแยกเปนขยะติดเชื้อ ทานเชื่อไหมครับวาคนเก็บขยะติดเชื้อตองใสชุดเหมือนแพทยท่ี
ตองไปคอยตรวจคนไข ถาทองถิ่นไมพรอมตองประสาน อบจ. เชน ไมมีถังแดงตองขอยืม
กอนซื้อไมทัน เพราะมีผูปวยตําบลนี้ อยางนี้ตองประสานกันครับมันจึงจะทําใหเห็นวา
เรามีเราจะตองไปใหเขาไป ใหเขายืมแลวก็บอกเรามาจะไดไปจัดเก็บ แลวเผาขยะก็ตอง
เผาแบบเปนระบบ เผาแบบถูกวิธี ถาไมมีเตาเผาขยะติดเชื้อนี่ทานรูไหมจะไปทิ้งที่ไหน 
ตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่อื่นที่ปฏิบัติไมถูกตอง โชคดีนะครับเราไดเตาเผาแรกมา ชื่อเสียงของ
กระผมเตาเผาเนี ้ย ทหารที่ไปกักตัวทุกยุคทุกสมัยทําเรื ่องโทรศัพทมาถึงกระผมหมด 
ขอใหมาเก็บขยะติดเชื้อ มันจะมีที่ไหนเก็บละครับ ถาไมใชอบจ. อบจ.เทานั้นที่เก็บขยะ
ติดเชื้อ เพราะฉะนั้นกระผมเรียนไดเลยวา ซึ่งที่สภาฯแหงนี้อนุมัติทํา เราใชประโยชน
หมด วันนี ้ต องเร ียนวาทองถิ ่นอื่นตองพรอม เขาไมมีเตาเผาหรอกครับมันทําไมได  
เรามีแตวาเขาตองประสานเราวาตองทํายังไง เพราะฉะนั้นเราก็ไดเตาเผา จากชื่อเสียง
ทุกอยางท่ีเรามีความพรอมในภาคตะวันออก เรามีเตาเดียวในภาคตะวันออก เขาใหเรา
มาอีกเตาแลว เวลานี ้มันลนขยะมันเกินตองเก็บในหองเย็นแลวทยอยเผาไปเรื ่อยๆ  
เสียไมไดเลยนะครับถาเสียมาเสร็จเลย แตโชคดีเขาใหเรามาอีก 1 เตา เพราะฉะนั้นสิ่ง
เหลานี้ที่เราวางแผนไวเกิดประโยชนในวันนี้ไดอยางมากมาย กระผมเปนผูปวย กระผม
ก็ไดเห็นอะไรเยอะ ทราบวาที่อื่นตองรวมมือตองประสานเรามา แลวเราจะจัดการให 
ขอบคุณครับ    

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมเห็นภาพเอาหนากากอนามัยใสในขวดแตมีกากบาดผิดเหรอครับ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต
เลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง บานเราคือเอาหนากากอนามัยใสขวดน้ํา แตวาพ้ืนท่ีเสี่ยงสีแดง 
กทม. ไมใหใช จะใชเปนถุงแดงคะ แตทีนี้ก็เลยมองวา ถาสมมุติวาขวดเหลือใชท่ีบานเรามีอยู
แลวเรานาจะใชแบบนี้ แตถาสีแดงสวนใหญเราตองไปซ้ือมาอีกมันเปนการสิ้นเปลือง ก็จะ
สอบถามวาถาเราใชหนากากอนามัยใสขวด เตาเราสามารถเผาไดไหมคะ เพ่ือท่ีจะได
ประชาสัมพันธตอไดคะขอบคุณคะ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เตาเผาเรา เผาไดหมดครับ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ดีครับ กระผมเห็นดวยครับ เพราะขวดน้ําท่ีเราใขก็เยอะแยะไปหมด เอาไปใช 
ประธานสภาฯ  ประโยชนไดก็ดีเลยครับ  

ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
กระผมนายรุงโรจน ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อําเภอเมือง
ระยอง กระผมมีเรื่องท่ีจะเลาใหกับทางผูบริหารนิดนึงนะครับ เพราะเม่ือวานสืบเนื่องตั้งแตวันท่ี 
29 มีนาคม 2564 ท่ีกระผมอภิปรายเรื่องถนนเสนระยอง-บานคาย เผอิญเม่ือวานโชคดีท่ีมี   
ทานรองผูวาราชการจังหวัด ทานจราจร ทานปกครองอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เทศบาลตําบล   
เชิงเนิน เทศบาลตําบลน้ําคอก รวมประชุมปญหาเก่ียวกับทางเทาเสนหลุดสี่แยกเกาะกลอยมา   
นําเรียนในท่ีประชุมวันนี้ หลังจากทานรองผูวาฯ ทานลงพ้ืนท่ีแลว เราก็จะตองมานั่งโตะเจรจาคุย
กันอีกรอบนึง เนื่องจากปญหาท่ีเราลงพ้ืนท่ีเม่ือวานจะปฏิบัติยังไงตอ ก็จะนําเรื่องมาแจง           
ในท่ีประชุมใหกับผูบริหาร กระผมเคยไปประชุมกับทานรองผูวาฯ วาตองลงพ้ืนท่ีถึงจะรูปญหา 
เดี๋ยวถาประชุมกับทานรองผูวาฯอีกรอบแลว ก็จะมานําเรียนในท่ีสภาฯอีกทีครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย 
ประธานสภาฯ     

ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
กระผมนายอรรถพล พันธเฉลิมชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง
ท่ี 4 อําเภอแกลง จะขอนําเรียนปรึกษากับคณะผูบริหาร เรื่องน้ําประปาตําบลบานนา เกือบ 
13 หมู น้ําสกปรกและน้ําสีแดงเกือบตลอด เปนปญหามานานแลวครับ ทางเทศบาลก็ไม
สามารถจัดการกับปญหาตรงนี้ได ปญหาหลักๆนาจะปนท่ีระบบบําบัดน้ําของเทศบาลท่ีเปน
คนดูแล ทาง อบจ.เราจะสามารถเขาไปชวยเหลืออะไรไดบางไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ     

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาฯตองถามนะครับ

วา  1.เปนประปาสวนภูมิภาคไหม เราก็ไมเก่ียวของ เราก็ไปบอกประปาวาน้ําไมสะอาด      
2.ประปาหมูบาน เขาก็มีคณะกรรมการหมูบานดู 3.ถาเปนประปาของเทศบาลก็ตองไปรอง
กับเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไมมีประปาเพราะไมใชภารกิจถายโอน คือ
ประปาในหมูบานเคามอบหมายใหทองถ่ิน อบต. เทศบาล เปนคนทํา จะเปนลักษณะนี ้     
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ 
 
 
 

ส.อบจ.เดชา... 
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ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
กระผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
อําเภอนิคมพัฒนา อยากจะสอบถามเรื่อง 1.แผนงานโครงการท่ีจะจัดทําในป 2565 นะครับ 
เราจะเริ่มทํางบประมาณป 2565 คือถาจะของบประมาณทองถ่ินตองทําเรื่องข้ึนวา แตวา
กระผมไปถามในทองถ่ินวาใหของบประมาณเขาแผนมาท่ีจังหวัดบาง แตเขาบอกวายังไมได 
ประชุมประชาคมหมูบานเลย ก็ยังไมไดทําเลย แลวพอไปถามเขา เขาบอกวาตองรอประชุม
ประชาคม กระผมก็เลยถามวางบประมาณป 2565 ของเขตกระผมก็ทําอะไรไมไดเลยใชไหม 
เขาก็บอกวาตองรอทําประชาคมกอน 2.งบประมาณท่ีจะจัดทําตอไปของผูบริหาร การท่ีเรา
จะจัดทําแผนโครงการนั้น เราจะดูจากตรงไหนถึงหยิบแผนโครงการตรงนั้นข้ึนมาอันดับแรก 
เชน โครงการท่ีผานคณะกรรมการประสานแผนมาแลว กระผมอยากจะถามวาการจัดอันดับ
ความสําคัญตรงนั้นใครเปนคนจัด บางทีโครงการท่ีเขามาในพ้ืนท่ี เขามาในพ้ืนท่ีกระผม 
กระผมยังไมรูเลยวาผานมาไดยังไง กระผมอยากจะบอกนะครับทองถ่ินทุกทองถ่ิน ตองการงบ
ของ อบจ. ไปลงท้ังนั้นแหละครับ เพ่ือสรางผลงานสรางศักยภาพของทองถ่ินของตัวเอง ทุก
คนขอมาหมด ทุกคนบอกสําคัญๆหมดเลย แตคนท่ีจะตัดสินใจจริงๆวาอันนี้มันสําคัญกวาไหม 
สวนตัวกระผม คิดวามันนาจะเปนหนาท่ีของสมาชิกสภาฯองคการบริหารสวนจังหวัด ในเขต
นั้นๆ สิ่งนี้กระผมก็อยากจะทําคืออยากใหสมาชิกสภาฯมีสวนในการตัดสินใจอันดับ
ความสําคัญของโครงการในพ้ืนท่ีนั้น 3.ขอขอบคุณเรื่องถนนสาย 13 ท่ีเปนพ้ืนท่ีถนนหนาท่ี
รับผิดชอบของ อบจ. ถนนไฟสวาง สมบูรณแบบจริงๆ แตประเด็นคือเรื่องเสาไฟของ อบจ.     
ท่ีทําไปก็ดีนะครับ แตมันมีโครงการท่ีกระผมเสนอมา 2-3 โครงการ ในซอย 9 ซอย 12 เปน
งบ อบจ.ท้ังหมดแหละครับ ไปเดินสํารวจกับชางนะครับคือระยะความยาวในการสํารอง 
ตั้งแตตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ กระผมก็คิดงบประมาณท่ีจะตั้ง พอตั้งเสร็จ กระผมก็มาดู
โครงการเสร็จแลวเหรอ ท่ีเดินสํารวจมาถึงตรงนี้แตทําไมไมถึง กระผมก็นึกไดวาโครงการมัน
สั้นไปทําไมไมใชอํานาจสภาฯ แตพอไปทํานับเสา เสาได 55 ตน คุณภาพก็ได ก็ครบโครงการ 
แตสิ่งท่ีหายไปคือระยะความยาวท่ีมันเปลี่ยนแปลง มันสั้นลงแตสิ่งท่ีกระผมบอกโฆษณาไปวา
ปนี้จะถึงตรงนี้ แตประเด็นจริงๆหายไปเปนกิโลเมตรเลย ระยะเสามันถ่ีมาก เสาไฟติดกันมาก
ครับ ระยะเสาทําไมถึงตองสั้นขนาดนั้นครับ 4.เรื่องความเดือดรอนของชาวบาน ถนนสาย 9 
เปนถนนสายของ อบจ.เรานะครับ ตอนนี้ถนนสายนี้ยังขาดอยูฝากใหคณะผูบริหารชวยดูถนน
เสนนี้หนอยครับ ท่ีกระผมพูดวันนี้ก็คือจะเอาเขาแผนโครงการครับ แตบังเอิญติดปญหายัง
ไมไดทําประชาคมหมูบาน และอีกสายถนน ซอย 13 ท่ีจะเลี้ยวเขานิคมอมตะ ซ่ึงมันคาบ
เก่ียวกับทางปลวกแดง ซ่ึงเสนนี้เปนถนนท่ีคนใชมาก ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ     

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประเด็นแรก เรื่องแผน 1.คือเดิม 

กระผมเปนนายก อบจ.ก็มีอํานาจ แตตอนนี้ไมมีแลว ใครจะขออะไรก็ตองไปเริ่มท่ีแผน ตอนนี้
เขามีระเบียบใหใหมหมดแลวนะครับ ตอนนี้หนังสือสั่งการก็สั่งใหงายแลว แตท้ังหลายท้ังปวง 

 
 
 

ท่ีจะอนุมัติ... 
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ท่ีจะอนุมัติงบประมาณอยูในสภาฯนี้นะครับเพียงแตทานไดดูในเลมหรือเปลา เลมนี้โครงการนี้
มันของใครตรงไหน ผานไปแลวผิดพลาดขอความระยะทางยังตองใชอํานาจสภาฯเลยครับ 
นายกฯไมมีอํานาจนะครับ เพราะฉะนั้นกระผมเรียนวาเรื่องแผนเปนเรื่องท่ีตองรู ทานสมาชิก
สภาฯเสนอได แตถาเปนถนนสายทางของ อบจ. อํานาจเราเลยครับ ไมตองไปหาใครเลย 
นอกจากถนน อบต. เทศบาล จริงๆเขาก็ตองทํานะ เพียงแตเงินเขานอยก็ตองขอมาเกิน
ศักยภาพก็เขาเกณฑเราครับ เขาเชิญทานทุกครั้งท่ีประชุมเรื่องแผน อันไหนสําคัญไมสําคัญ 
นายก อบจ. ไมรูหรอกครับ กระผมก็ฟงจากทานสมาชิกสภาฯท้ังนั้นแหละครับ เรื่องการจัด
อันดับสําคัญคณะกรรมการประสานแผน ผลสุดทายมาถึงมือกระผม งบประมาณท่ีขอมา
ประมาณ 3 หม่ืนลาน แตงบประมาณท่ีกระผมมีเหลือถึง 2 พันลานถึงหรือเปลายังไมรู 
เพราะฉะนั้นทานของกับเงินท่ีมีมันตางกันเยอะ กระผมก็ดูแผนวาถนน 3 สาย ของ อบจ.
ลวนๆ เราทําไดท้ังนั้นแหละ แตถาถนนของคนอ่ืนเรามีเงินหรือเปลาเขาเดือนรอนจริงไหม   
อยูท่ีทานสมาชิกสภาฯเสนอมาเทานั้นแหละ มันงานในหนาท่ีคือถนนของเรา สวนแผนหรือ
ความจําเปนของคนอ่ืนเดือดรอน ทานก็ตองดูมาเสนอมา การจัดอันดับสําคัญสุดทายกระผมก็
ดูแผนและประสานแผนกันมา จะใหกระผมแกยังไง กระผมก็มีเงินเทาไรก็แกตามเงิน กระผม
ไมมีสิทธิ์ทํานอกเหลือจากแผนได ประเด็นตอมาคือวางบลงพ้ืนท่ี กระผมก็ใหเกียรติ ส.อบจ.
ทุกคนนั้นแหละ เขาชะเมาเขาเสนอมา กระผมก็ไมรูหรอกวามีคนใชจริงหรือไมใชจริง กระผม
ก็ใหส.อบจ.ไปดูจริงหรือเปลา เพราฉะนั้นกระผมเรียนวาทานไมไดดูงบประมาณอบจ.หรือ
เปลา ซอย13 ท่ีทานบอกเสาไฟหางถ่ี ท่ีกระผมเขาใจนะ ถามีบานคนก็ถ่ีหนอย ถาไมมีบาน
คนก็หางไปหนอยได แตผิดหรือถูกก็ใหรองปลัดสรุปไปนะครับ แตวาทานไปนับเสาไฟแลวมัน
เทากันก็ตองไปดูแบบดวยครับ กระผมขอใหทานรองปลัดสุรินทร แสงทอง ชวยชี้แจงครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เชิญนายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสุรินทร แสงทอง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน
รองปลัด อบจ. (1)  กระผมนายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ขออนุญาต 

ชี้แจงในเรื่องของแผน ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ินใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผน ป 2548 เหมือนกันทุกแหง ไมวาจะเปน อบต. เทศบาล หรือ อบจ. เพราะฉะนั้นแผน
ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการใชจายงบประมาณ ถาเรามีเงิน แตไมมีแผน โครงการไมมีแผน    
ก็ไมสามารถท่ีจะใชจายงบประมาณได แผนจึงเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แผนมีระเบียบในการจัดทํา เริ่มตั้งแตคณะกรรมการจะเห็นไดวาการท่ี
เราจะจัดทําแผนไดมา 1 ฉบับ การท่ีเราจะจัดทําโครงการ จะตองใชระยะเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ถาเปนองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเรามีพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ซ่ึงปกติถาไมเก่ียวของกับ
สถานการณโควิด – 19 เราจะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือยกรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2. จัดประชุมประชาคมทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง จํานวน 8 อําเภอ 3. รวบรวม
แผนงาน/โครงการเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 4.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 5. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณา 
 
 

อนุมัติราง... 
 



- 31 - 
 

อนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีอนุมัติแลวภายในเดือน
มิถุนายน และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน เพราะฉะนั้นการจัดทําแผนจะมีคณะกรรมการ
สนับสนุนแผน คือ ขาราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูแทนประชาคม ผูแทนสมาชิก อบจ.   
ในแตละอําเภอ ก็จะเปนคณะกรรมการจัดทําแผน เพ่ือท่ีจะยกรางแผน เพ่ือใหคณะผูบริหาร 
คณะกรรมการพัฒนาไดพิจารณากลั่นกรอง ในปท่ีผานมา เราก็ไดมีการออกประชุม
ประชาคมแตละอําเภอเพ่ือจัดทําแผน แตพอเกิดสถานการณโควิด – 19 ระบาด กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดออกหนังสือยกเวน การท่ีเราออกประชุมประชาคมเปนการสุม
เสี่ยงตอการแพรระบาดของการ  ติดเชื้อโควิด – 19 จึงออกระเบียบมาเปนหนังสือสั่งการวา 
ใหมีการยกเวนไมตองมีการจัดเวทีประชาคมทองถ่ินท่ีจะรวมประชาชนเขามาเยอะๆ ในสวน
นี้ก็ไดมีการยกเวนไป ในการจัดทําแผนของเราตองอาศัยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเสนอโครงการมา เพราะฉะนั้นทองถ่ินแตละทองถ่ินก็ไดมี
การประชุมซักซอมไปแลววาโครงการท่ีทองถ่ินจะเสนอเขาบรรจุแผน ไมใชจะเปนโครงการ
อะไรก็ได โครงการท่ีจะเสนอเขาแผนขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองได คือ 1. จะตอง
เปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย 2. อํานาจหนาท่ีของทองถ่ินท่ีนําเสนอ
เขามาดวย ใหหนาท่ีมีความตรงกันถึงจะเสนอเขามาได ถาเกิดเสนอโครงการท่ีไมใชอํานาจ
หนาท่ีของทองถ่ินเขามา เราไมสามารถท่ีจะดําเนินการตั้งงบประมาณใหได เนื่องจากการตั้ง
งบประมาณแตละครั้ง เราจะตองมีการอางอิงหรือใสระเบียบเขาไปดวย วาโครงการนี้ท่ีเราได
ดําเนินการตั้งงบประมาณ ขอบัญญัตินี้ เราจะตองใสระเบียบเขาไปดวยวา การใชจายเงินใช
ระเบียบอะไร อยูในแผนหนาไหน ขอท่ีเทาไหร เพราะฉะนั้นเรื่องของอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานท่ีจะดําเนินการขอจะตองมีความตรงกัน เชน 
โรงเรียนขอเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษาอํานาจหนาท่ีตรงกัน แตถา
กรณีเปนทหารท่ีมาของบประมาณเพ่ือปองกันรักษาประเทศชาติบานเมือง ซ่ึงตรงนี้ไมใช
อํานาจหนาท่ีของสวนทองถ่ินท่ีจะรักษาความม่ันคง สวนของโครงการท่ีเสนอมาจะตองมี
ระเบียบการเบิกจายเงิน การใชจายเงินงบประมาณของทองถ่ินทุกโครงการจะตองมีระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการ สั่งใหทําดวย ใหเสนอข้ึนมา เม่ือเสนอข้ึนมาแลวเราก็จะมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองอีกครั้ง กอนจัดทํารางเพ่ือเสนอตอคณะผูบริหารไดพิจารณาบรรจุเขาในแผน และ
แตละโครงการท่ีเสนอข้ึนมาท้ังหมด จะเปน อํานาจหนา ที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดและอํานาจหนาที่ของทองถิ่น  ประการตอไปถาทองถ่ินเสนอเขามาจะตองเปน
โครงการท่ีเกินศักยภาพของทองถ่ิน เพราะองคการบริหารสวนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการกระจายท่ีกําหนดหนาท่ีใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดทํา จะตองทํา
โครงการท่ีเปนภาพรวม ประชาชนไดประโยชนตั้งแต 2 แหงข้ึนไป ถาเปนถนนตองเปนถนน
ท่ีเชื่อมตอระหวางตําบลสูตําบล อําเภอสูอําเภอ ตองเปนโครงการอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน 
ถาเปนโครงการท่ีอยูในระหวางอําเภอ ก็จะตองผานคณะกรรมการอีก 1 คณะ นั้นคือ 
คณะกรรมการประสานแผน ประกอบดวยนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด ประธานประชาคมตางๆ เปนคณะกรรมการประสานแผน 
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เพราะฉะนั้นคณะกรรมการประสานแผนในแตละอําเภอมีหนาท่ีพิจารณาโครงการในเขต
อําเภอของตัวเอง เชน ถนน 2 สาย ถนน 2 ตําบลท่ีเชื่อมตอกัน จะตองมีลายเซ็นของ
ผูบริหารทองถ่ินเสนอมาวาถนนเสนนี้เปนถนนท่ีเชื่อมตอกันเปนอํานาจหนาท่ีจริง ในสวนนี้
คือเรื่องของการจัดทําแผน เม่ือประสานแผนเรียบรอยก็เปนการเสนอมาท่ีคณะกรรมการ
สนับสนุนและยกรางเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผน คณะกรรมการแผนก็จะมีผูบริหาร
ทองถ่ิน โดยมีนายกเปนประธาน มีหัวหนาสวนราชการ ผูแทนประชาคมใน   แตละอําเภอก็
จะมาปรึกษาหารือรวมกันวาโครงการไหน ท่ีเปนโครงการอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เราจะใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดนําไปสูการตั้ง
งบประมาณ สวนโครงการไหนท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงจะมีบาง
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน โครงการท่ีมีงบประมาณเยอะๆ 
เราก็เสนอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรื่องน้ํา เราก็เสนอไปยังชลประทาน เรื่องถนนเสนทาง
หลัก เราก็เสนอไปท่ีทางหลวง เปนตน และเม่ือไดแผนมาเรียบรอย เราก็จะเขาสูการ
ดําเนินการจัดทํางบประมาณ ซ่ึงแผนก็จะนํามาใหท่ีสภาฯ ไดพิจารณาเห็นชอบและ
ประกาศใชในเดือนมิถุนายน ซ่ึงขณะนี้องคการบริหารสวนจังหวัดไดมีการประสานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือท่ีจะใหมีการประชุมคณะกรรมการประสานแผนและเสนอมายัง
องคการบริหารสวนจังหวัด สวนหนวยงานอ่ืนๆ ขณะนี้ก็ไดมีการเสนอโครงการเขามาขอ
บรรจุในแผน ซ่ึงเรากําลังจะยกรางใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน เพราะฉะนั้นแผนจึงเปน
หัวใจของการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาไมมีแผน เราก็ไมสามารถตั้ง
งบประมาณได และเวลาจะตั้งงบประมาณเราตองมีการตรวจสอบแผน ถาไมมีแผน ก็ตอง
ปรับแผน ก็จะเสียเวลาในเรื่องของการใชงบประมาณ ในสวนของเรื่องไฟฟา ในการตั้ง
งบประมาณเราจะตั้งงบประมาณเปนตน ไมไดคิดระยะทาง เพราะฉะนั้นระยะทางตามท่ีไป
เดินสํารวจ กับทําจริง จะไมตรงกัน เนื่องจากลักษณะบางพ้ืนท่ีจะมีความแตกตางกัน สวน
ใหญแลวเสาจะมีความหางกันประมาณ 30 เมตร ขนาดเสา 9 เมตร ระยะสองสวางคุมพ้ืนท่ี 
จะอยูประมาณท่ี 30 เมตร ซ่ึงในแตละพ้ืนท่ี อยางเชน เสนนิคมบางพ้ืนท่ีไมมีบานคน ก็
อาจจะตั้งเลยออกไป บางพ้ืนท่ีมีบานแตไมมีพ้ืนท่ีตั้ง เพราะฉะนั้นระยะท่ีสํารวจกับระยะท่ีตั้ง
จริงอาจจะไมเทากัน แตจํานวนเสาตองตรงกับขอบัญญัติ ถาไมตรงตอขอบัญญัติก็ตองมีการ
เสนอใหท่ีสภาฯ ไดมีการแกไข เพราะเปนเรื่องของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ี
ประชุมสภาฯ ไดรับทราบครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ        

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน ดิฉัน นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขออนุญาตตั้งเปนขอสังเกตเวนนิดนึงคะ เนื่องจากวาดิฉันไดมี
โอกาสเปนคณะกรรมการประสานแผนท้ังในระดับทองถ่ินของอําเภอแกลง และรอบท่ีแลวก็
เปนตัวแทนของอําเภอแกลงมาอยูท่ีจังหวัด ซ่ึงจะมี 2 ประการ เริ่มจากประการท่ี 1 อยากจะ
ใหเจาหนาท่ีแผนเวลาท่ีไปรับฟงเรื่องของการประสานแผนระดับอําเภอ เรามีกฎเกณฑ
อยางไรบาง อยางเชน ทองถ่ินสามารถสงโครงการไดไมนอยกวา 1 โครงการหรือ 2 โครงการ 

 

และประการท่ี 2... 
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  และประการท่ี 2 โครงการมีจํานวนงบประมาณหรือเพดานงบประมาณหรือไม เพราะวาเวลา
ท่ีทางอําเภอสงเขามาทางจังหวัด คณะกรรมการจังหวัดจะบอกเลยวาอําเภอของเขา          
แจงวา 1 โครงการไมเกิน 5,000,000 บาท สวนท่ีเหลือตกหมดเลย ทีนี้เลยมองวาถาเปน
แบบนี้ อยากจะใหเจาหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑใหเหมือนกันทุกท่ี เวลาท่ีกรรมการเขามาจะได
เปนหลักเกณฑเดียวกัน สวนอยางท่ี 2 คือ โครงการท่ีเปนถนนสายทางขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เราจะตองทําโครงการหรือไม ถาเปนโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดเอง
นาจะเปนการสํารวจขององคการบริหารสวนจังหวัดเองหรือไม ทางทองถ่ินอาจจะไมไดนํามา
เสนอในโครงการประสานแผนแตอาจจะมีทําหนังสือตอองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเปลา 
อันนี้มีขอสังเกตอยู 2 ประการท่ีเคยเขาประชุมอยู 2 ครั้ง ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกป 
ดิฉันจึงอยากใหมีหลักเกณฑท่ีสามารถทําความเขาใจระหวางทองถ่ิน เพ่ือท่ีเวลาเราเขา
กรรมการเราจะไดมีขอมูลท่ีตรงกันเขากับปญหาอยางแทจริง ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ     

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กระผมขอชี้แจงไปยังทานส.อบจ.

เดชา บุญธรรม กรณีถาทานเกิดมีขอสงสัยในสวนไหนใหซักถาม เพ่ือไมใหเกิดปญหาใดๆ     
ถาติดขอสงสัยในเรื่องแผนใหทานถามไดเลยครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ครับ 
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  
กระผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
อําเภอนิคมพัฒนา กระผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องท่ีนายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเรียนแจงมาวาตอนนี้กําลังจะใหประสานไปยังทองถ่ินตางๆ 
เพ่ือใหจัดทําแผนงบประมาณในการเกินศักยภาพ เรื่องการเชื่อมถนนตอทาง เชื่อมทางตอ
ตําบล ในสวนนี้กระผมยังไมเห็นการดําเนินการ ซ่ึงในเชาวันนี้ กระผมไดเดินทางไปยังเทศบาล
ตําบลมะขามคู และองคการบริหารสวนตําบลพนานิคม กระผมไดแจงกับทางหนวยงานวากําลังจะ
มีการจัดทําแผนโครงการ ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดแลว       
ทางหนวยงานของทานไดมีการจัดทําแผนหรือสงแผนเขาไปบางแลวหรือยัง ซ่ึงทางเจาหนาท่ี
ของหนวยงานเหมือนจะไมรับทราบในสวนนี้ กระผมจึงไมแนใจวาทางองคการบริหารสวน
จังหวัดไดมีการประสานไปยังทองถ่ินหรือไม ซ่ึงสิ่งท่ีทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดแจงวามีคณะกรรมการประสานแผนของอําเภอ และในระยะเวลา 2 – 3 ปท่ีผานมา 
กระผมไมไดมีการประชุมในเขตนิคมพัฒนา กระผมเลยไมทราบวาแผนท่ีเขามานั้น ไดเขามา
เม่ือไหร แตทางผูบริหารแจงวามีหนังสือสั่งการ แตทองถ่ินไมทราบครับ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตามท่ี ส.อบจ.เดชา บุญธรรม แจงมา สรุปแลววาทานไดมีการปรึกษากับผูนําองคกร 
ประธานสภาฯ   ผลปรากฏวาทองถ่ินท่ีทานไดปรึกษาดวย ยังไมมีใครรับทราบ แตในขณะเดียวกันทาง       

กองยุทธศาสตร องคการบริหารสวนจังหวัด ไดแจงกับสมาชิกวาถึงเวลาแลวท่ีตองสงโครงการ
ใหกับกองยุทธศาสตร แตทางทาน ส.อบจ.เดชา บุญธรรม ไดลงไปประสานแตหนวยงาน     
ยังไมรับทราบ โดยตามหลักท่ีกระผมไดทํามา กระผมไดใหเขานําเสนอและก็ผานไปยัง      
กองยุทธศาสตร สวนโครงไหนท่ีเราจะทํา เราก็หยิบมาดูจากท่ีเขาไดเสนอ ถามีในแผนแลว   
เราก็ไมตองไปทําอะไร เราก็เอาตามท่ีเราตองการ เพราะเราสอบถามแลวมันมีอยูในแผน   
ความตองการของประชาชนแลว 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม     ถูกตองครับทานประธานสภาฯ สิ่งท่ีกระผมทราบคือแผนมีความสําคัญมาก เราจะ
ทําอะไรนอกเหนือจากแผนไมได เหมือนท่ีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเคยไดเรียน
แจงไว ประชาคมหมูบานคือตนเรื่อง ทุกสิ่งทุกอยางตองผานจากประชาชนมากอน แตสิ่งท่ี
กระผมนําเรียนมาวันนี้คือ กระผมยังมีขอสงสัยวาเหตุใดทองถ่ินท่ีกระผมไดประสานมา เขายัง
ไมรับทราบ แลวทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไดชี้แจงเม่ือสักครูนี้ วาไดแจงไปยัง
ทองถ่ินเรียบรอยแลว กระผมเลยเกิดความสงสัยดวยการท่ีกระผมไดรับทราบจากทางทองถ่ิน
มาแบบนี้ กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เชิญนายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ครับ 
ประธานสภาฯ      

นายสุรินทร แสงทอง กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
รองปลัด อบจ. (1)  กระผมนายสุรินทร แสงทอง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 กระผม     

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เดิมทีการจัดทําแผนของทองถ่ินมีไทมไลนอยูแลววาเดือนนี้
จะตองมีดําเนินการเรื่องอะไร หวงระยะเวลานี้จะตองทําอะไร เพราะฉะนั้นแผนทองถ่ิน 
กระผมคิดวาชํานาญท่ีสุดแลวในเรื่องของการจัดทําแผน เพราะจัดทําทุกป 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม  ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตเสนอเพ่ิมเติมนิดนึง ประเด็นท่ี
ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแจงมาวาใหเสนอแผนเขามา แตกระผมไมมี
ความสามารถท่ีจะดําเนินการเซ็นได นั้นคือตองใหทองถ่ินทําเรื่องขอผานทองถ่ินเขามา       
ถากรณีทางกองยุทธศาสตร ติดตอสอบถามทางกระผมวาแผนป 2565 กระผมจะทําแผนใด 
โครงการใด ซ่ึงกระผมไมสามารถทําได เพราะตองใหทองถ่ินทําผานทองถ่ินข้ึนมา แตก็มีการ
เรงใหกระผมดําเนินการสงวันท่ี 15 ซ่ึงกระผมไมเห็นไทมไลนทองถ่ิน 

นายสุรินทร แสงทอง กระผมขออนุญาตเรียนแจงวา คณะกรรมการประสานแผน เขาจะมีการคัดเลือก 
รองปลัด อบจ. (1)  ประธาน ซ่ึงในขณะนี้กระผมเห็นหนังสือของบางอําเภอเขามาแลว ท่ีเชิญผูแทนของ      

กองยุทธศาสตร เขารวมประสานแผน เพราะฉะนั้นทางเราจะไมมีการไปแจงทางหนวยงานวา       
ทานจะตองมาประชุมในชวงนี้ เนื่องจากไมใชหนาท่ีของเรา แตเปนหนาท่ีของผูท่ีตองการขอ
งบประมาณ ถากรณีท่ีเขาไมอยากไดงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด เขาก็ไมตอง
นําเสนอโครงการ แตถาเขาจะเอาโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองใหประธาน 
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 ประสานแผนซ่ึงกระผมไมทราบวาทางนิคมพัฒนาเปนทานใด และประธานจะตองเชิญ
ทองถ่ินท้ังหมดมารวมประชุมหารือกันวาในป 2565 ทางนิคมพัฒนาประสบปญหาใน    
เรื่องใด ตองการโครงการอะไร ทองถ่ินในแตละแหงจะดําเนินการโครงการใด แตถาเกิดเปน
โครงการท่ีสามารถบูรณาการรวมกันไดเปนโครงการท่ีเกินศักยภาพก็สามารถรวมกันและ
เสนอผานคณะกรรมการประสานแผนมาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด เพราะฉะนั้นแลวเปน
อํานาจหนาท่ีของทองถ่ินโดยตรงท่ีจะเสนอขอ จะตองไปคิดโครงการและนําโครงการเสนอ
เขามา เราถึงจะนํามาบรรจุเขาแผนได ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ครับ 
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังท่ี 3 
อําเภอเมืองระยอง กระผมเองก็มีความเห็นดวยในสวนของท่ีทานรองปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดไดตอบเรื่องของแผน กระผมเขาใจดีในเรื่องของการทําแผนมาซ่ึงการจัดทํา
งบประมาณตางๆ ทีนี้ในสวนของคณะกรรมการประสานแผนในระดับอําเภอ กระผมคิดวา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองในแตละเขตแตละอําเภอ นาจะเปนกรรมการ
ประสานแผนในระดับอําเภอ ครั้งท่ีแลวมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนในระดับ
อําเภอ ซ่ึงในสภาฯ ของเรา มีผูท่ีจะเขาไปเปนคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด แค 5 
คน ซ่ึงอําเภอมีท้ังหมด 8 อําเภอ จึงมีสมาชิกไมครบท่ีจะเขาไปทํางานตรงนั้น ทําใหเวลา
ประสานงานคอนขางยาก เพราะไมมีใครท่ีสามารถตามเรื่องในระดับจังหวัด และในบาง
ทองถ่ินท่ีสะทอนเขามา เขาไมเคยไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเวลา 
4 – 5 ปแลว กระผมขออนุญาตเอยนามในเขตของทานส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เหตุ
เนื่องจากไมมีใครท่ีสามารถจะเขาไปตามโครงการในระดับจังหวัด เพราะฉะนั้นในการท่ีจะ
คัดเลือกท่ีเลือกตั้งเขามาใหม กระผมมองวายังไมมีการท่ีจะคัดเลือกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเขาไปเปนคณะกรรมการประสานแผนในระดับจังหวัด กระผมจึงอยากจะ
นําเรียนเสนอวา ถาจะพิจารณาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขาไปเปน
คณะกรรมการประสานแผนในระดับจังหวัด อยากใหกระจายใหท่ัวถึง ถึงแมวาไมครบท้ัง 8 
อําเภอ แตอาจจะสามารถรวบรวมไดวาสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไดเขาไปเปน
คณะกรรมการประสานแผนในระดับจังหวัดนั้น อาจจะสามารถแบงหนาท่ีในการดูแลแตละ
อําเภอวาใครดูแลในเขตพ้ืนท่ีไหน รับผิดชอบในสวนใด กระผมมองวาจะเปนผลดีท่ีจะเกลี่ย
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดใหไดรับอยางเทาเทียมกันท้ังจังหวัด ในสวนของ
เรื่องคณะกรรมการวิสามัญ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีวิสัยทัศนการพัฒนา
การศึกษา เรื่องการอาชีพของคนจังหวัดระยอง และเราโชคดีท่ีไดทานประสานต พฤกษาชาติ 
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 ชวยทํางานดําเนินการประสานใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองของเรา กระผมจึงอยากจะเสนอแนะวาถาเรื่องของการ
พัฒนาการศึกษา กระผมอยากจะใหสภาฯ แหงนี้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ในสวนของ
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะเปนสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
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การศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยอง และอีกเรื่องหนึ่งในดานของการเกษตร การอาชีพ 
หรือการพัฒนาแหลงน้ํา กระผมคิดวาเปนสิ่งสําคัญ ปนี้เราอาจจะไมไดรับผลกระทบจากภัย
แลง แตปท่ีผานๆมา หนักมาก และเรามีอดีตผูอํานวยการชลประทานเขามาทํางาน กระผมวา
เรานาจะมีคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ ข้ึนมาดวย กระผมมองวานาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองของเรา กระผมจึงขอเสนอมาเพ่ือใหท่ีประชุมสภาฯ      
ไดรับทราบครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ครับ ก็เปนเรื่องเสนอแนะมาเพ่ือใหฝายบริหารไดรับทราบในท่ีประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ    เพ่ือพิจารณาตอไป และกระผมตองขอขอบคุณทาน ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช ในเรื่องของ

ชวงสถานการณโควิด – 19 ทานสามารถโปรโมทองคการบริหารสวนจังหวัดไดเปนอยางมาก 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  

  ถาไมมี  ผมขอปดประชุมครับ  

เลิกประชุมเวลา   16.38  น.     
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